



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสมฤทัย เจิมไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	น.ส.อริยา จันทร์สุข	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวอริยา จันทร์สุข

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 222)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2552 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4611095205</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 86</p>
<p>3. อื่นๆ</p> <p>(ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอริยา จันทร์สุข

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 222)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 72 ปี 10 เดือน มาด้วยอาการปวดเข่าซ้าย 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม รับประทานยาแก้ปวดแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์จึงแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนัดผ่าตัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเพื่อเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แรกผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ เดินโดยใช้ไม้เท้าช่วย มีขาโก่งทั้งสองข้าง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามและระบายความรู้สึก ซึ่งผู้ป่วยเข้าใจการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดดี แต่รู้สึกกลัวอาการแทรกซ้อน และความเจ็บปวดหลังผ่าตัด จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาการแทรกซ้อนและความเจ็บปวด ซึ่งผู้ป่วยและญาติเข้าใจดี

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านซ้าย ภายใต้การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสัญญาณชีพปกติ แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม มีเลือดจากท่อระบายของเสีย ประมาณ 50 มิลลิลิตร ไม่มีอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ดูแลให้ผู้ป่วยนอนยกขาสูงบนหมอน ประคบเย็นโดยใช้ cryo cuff อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ป่วยหายจากอาการชาขาจึงกระตุ้นให้กระดูกปลายเท้าบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดดำที่ และกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย และบริหารกล้ามเนื้อขา ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดที่เข่าซ้าย ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่แผล จึงดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา แนะนำให้ผู้ป่วยระวังแผลเปื่อยน้ำ ไม่ให้แกะเกาแผล ระวังท่อระบายของเสียเลื่อนหลุด และสังเกตอาการผิดปกติของแผล ซึ่งผู้ป่วยและญาติเข้าใจดี ผู้ป่วยไม่มีไข้ แผลไม่มีเลือดซึมชุ่มก๊อสม มีเลือดจากท่อระบายของเสียประมาณ 150 มิลลิลิตร

ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผู้ป่วยสัญญาณชีพปกติ รับประทานอาหารได้ บริหาร กล้ามเนื้อขา ได้ดี วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หลังจากหยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอดสายสวนปัสสาวะและท่อระบายของเสียแล้วทำแผลโดยปิดพลาสติกใส แผลแห้งดี มีอาการบวมที่หน้าแข้ง เล็กน้อย ไม่กดบวม จึงแนะนำการกระดกปลายเท้าบ่อยๆ และนอนยกขาซ้ายสูงบนหมอนเพื่อลดอาการบวม ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล กลัวว่าตนเองจะนั่งห้อยขาข้างเดียวไม่ได้ เนื่องจากรู้สึกตึงที่แผล กลัวแผล แยก และกลัวปวดแผล ได้อธิบายและให้กำลังใจ เมื่อแพทย์ให้เริ่มฝึกงอเข่า และฝึกเดิน โดยใช้เครื่องพยุงเดิน ได้ประสานงานกับหน่วยกายภาพบำบัด เพื่อแนะนำการฝึกวิธีบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า รวมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย คอยช่วยเหลือในการเริ่มฝึกงอขา เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการฝึกกายภาพมากขึ้น หลังผ่าตัดวันที่ 5 ผู้ป่วยงอเข่า ได้ 90 องศา และเดิน โดยใช้เครื่องพยุงเดิน ได้

แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผู้ป่วยไม่มีไข้ แผลไม่มีสิ่งคัดหลั่งซึม ได้แนะนำให้ผู้ป่วยฝึกบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเข่าอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และทบทวนข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งผู้ป่วยและญาติเข้าใจดี สามารถอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ถูกต้อง

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสื่อ ในการให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลกับผู้ป่วยได้ครบถ้วน ไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
2. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม